



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๓๐๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๑/๑๑๖๕๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ แจ้งเรื่องขอยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว สังกัดกรมการศาสนา ซึ่งกรมการศาสนาพิจารณาดำเนินการเนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์ลดลง และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เดิมกรมการศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนสถานจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนรูปแบบของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน และได้ถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับให้กรมการศาสนาไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น กรมการศาสนาจึงไม่มีภารกิจเกี่ยวกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถานแล้ว และไม่สามารถพิจารณาขอยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจพิจารณาดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้ในมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงส่งเรื่องการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาวให้เทศบาลตำบลทุ่งกวาวดำเนินการขอยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาวตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนภา โสสิน

3724  
37 ก.ย. 2564

ที่ พร ๐๐๓๑/๒๖๖๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการศาสนา ที่ วธ ๐๓๐๑/๓๘๒๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดแพร่ ได้ส่งเรื่องการขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว สังกัดกรมการศาสนา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้กรมการศาสนาพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์ลดลง กระทั่งปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมการศาสนาว่า เดิมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนสถานจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียน โดยอยู่ในรูปแบบของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน และได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับให้กรมการศาสนาไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น กรมการศาสนาจึงไม่มีภารกิจเกี่ยวกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถานแล้ว และไม่สามารถพิจารณาขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาวได้ อย่างไรก็ตาม กรมการศาสนา มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น อาจพิจารณาดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้ในมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดแพร่ จึงขอส่งเรื่องการขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ดำเนินการการขอบุขเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ตามข้อสังเกตของกรมการศาสนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุสาสนนินท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โทร. ๐๕๔ ๖๒๕๔๙๖

โทรสาร. ๐๕๔ ๖๒๕๘๗๓